

ตารางสรุป ผลการประเมินตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558 (เสนอคณะกรรมการคณะ)

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	สถานที่จัดกิจกรรม	วัน/เดือน/ปี	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม		เป้าหมาย		ปัญหาและอุปสรรค	แนวทางการแก้ไข เพื่อปรับปรุงในปี งบประมาณ 2559
				เป้าหมาย	เข้าร่วม	บรรลุ	ไม่บรรลุ		
กลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนการขนถ่ายสินค้า ตู้อาเซียนในเขตชายแดนแม่สอด - พม่า	1. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีการขนถ่ายสินค้า (Logistics) ตู้อาเซียนในเขตชายแดนแม่สอด-พม่า จังหวัดตาก 2. เพื่อจัดสัมมนาด้านการใช้เทคโนโลยีลดต้นทุนการขนถ่ายสินค้า (Logistics) ตู้อาเซียนในเขตชายแดนแม่สอด-พม่า จังหวัดตากและบูรณาการการเรียนการสอน	โรงแรม Eco Inn Hotel อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	2-3 เมษายน 2558	50 คน	60	✓		1. ราคาของวัสดุประกอบการอบรมปรับขึ้นราคา	1. ควรเช็คราคาแล้วสั่งซื้อทันทีเมื่อพร้อมปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ
เทคนิคการติดตั้งจานดาวเทียม, การจัดภูมิสถาปัตยกรรม	1. เพื่อบริการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสู่ชุมชนท้องถิ่น 2. เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการนำความรู้ที่ได้จากการเรียนไปช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่น ให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	องค์การบริหารส่วนตำบลนครไทรตรังซ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร	2-3 มิถุนายน 2558	30 คน	30	✓		1. การกำหนดระยะเวลาลาดเคลื่อน 2. การประชาสัมพันธ์น้อยจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ครบ 3. งบประมาณในการจัดโครงการค่อนข้างจำกัด	1. ดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ 2. การประชาสัมพันธ์โครงการอย่างน้อย 15 วันมีการลงทะเบียนและแจ้งล่วงหน้า 3. จัดรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับกิจกรรมตามพื้นที่

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	สถานที่จัดกิจกรรม	วัน/เดือน/ปี	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม		เป้าหมาย		ปัญหาและอุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
				เป้าหมาย	เข้าร่วม	บรรลุ	ไม่บรรลุ		
การจัดการเอกสารแบบออนไลน์ด้วย Google Drive และ Google Docs	1. เพื่อบริการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สู่ชุมชนท้องถิ่น  2. เพื่อให้ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการนำความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนไปช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่น	ห้องปฏิบัติการ มัลติมีเดีย โปรแกรมวิชา เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	15 พฤษภาคม 2558	20 คน	20 คน	✓		3. การกำหนดระยะเวลาลาดเคลื่อน 4. การประชาสัมพันธ์น้อยจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ครบ  3. งบประมาณในการจัดโครงการค่อนข้างจำกัด	1. ดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ 2. การประชาสัมพันธ์โครงการอย่างน้อย 15 วันมีการลงทะเบียนและแจ้งล่วงหน้า 3. จัดรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับกิจกรรมตามพื้นที่
การสร้าง Internet Server ในองค์กร ครั้งที่ 4		ห้องปฏิบัติการ เครือข่าย คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	15-17 พฤษภาคม 2558	20 คน	20 คน	✓			
ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์		องค์การบริหารส่วนตำบลนครไตรตรึงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร	10 มิถุนายน 2558	20 คน	20 คน	✓			

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	สถานที่จัดกิจกรรม	วัน/เดือน/ปี	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/คน		เป้าหมาย		ปัญหาและอุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
				เป้าหมาย	เข้าร่วม	บรรลุ	ไม่บรรลุ		
การออกแบบผลิตภัณฑ์และตกแต่งกระเป๋าสานพลาสติก	1. เพื่อบริการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิชาการด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ชุมชนท้องถิ่น 2. เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการนำความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนไปช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 3. เพื่อให้มีการสำรวจและติดตามรายงานประเมินผลในรูปแบบการวิจัย	องค์การบริหารส่วนตำบลนครไตรตรึงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร	16-17 พฤษภาคม 2558	40	40	✓		5. การกำหนดระยะเวลาลาดเคลื่อน 6. การประชาสัมพันธ์น้อยจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ครบ 3. งบประมาณในการจัดโครงการค่อนข้างจำกัด	1. ดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ 2. การประชาสัมพันธ์โครงการอย่างน้อย 15 วันมีการลงทะเบียนและแจ้งล่วงหน้า 3. จัดรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับกิจกรรมตามพื้นที่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพลังงานเพื่อคนในชุมชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	1. เพื่อบริการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีพลังงานสู่ชุมชนท้องถิ่น 2. เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษามีส่วนร่วมในการนำความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนไปช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	องค์การบริหารส่วนตำบลนครไตรตรึงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร	21 พฤษภาคม 2558	20	20	✓		7. การกำหนดระยะเวลาลาดเคลื่อน 8. การประชาสัมพันธ์น้อยจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ครบ 3. งบประมาณในการจัดโครงการค่อนข้างจำกัด	1. ดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ 2. การประชาสัมพันธ์โครงการอย่างน้อย 15 วันมีการลงทะเบียนและแจ้งล่วงหน้า 3. จัดรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับกิจกรรมตามพื้นที่
โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	สถานที่จัดกิจกรรม	วัน/เดือน/ปี	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม		เป้าหมาย		ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
				เป้าหมาย	เข้าร่วม	บรรลุ	ไม่บรรลุ		
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงานทดแทน	1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้าน	ห้องประชุม องค์การบริหาร	25 - 26 พฤษภาคม	30	30	✓		9. การกำหนดระยะเวลาลาดเคลื่อน	1. ดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ

<p>กับวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น</p> <p>การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงานทดแทนกับวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น</p>	<p>เทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงานทดแทนสู่ชุมชนท้องถิ่น</p> <p>2. เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการนำความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนไปช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงานทดแทน</p> <p>3. มีการติดตามรายงานประเมินผล การส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงานทดแทนสู่ชุมชนท้องถิ่น</p>	<p>ส่วนตำบลนครไทรตรึงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร</p> <p>ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร</p>	<p>2558</p> <p>2 - 3 มิถุนายน 2558</p>	<p>30</p>	<p>32</p>	<p>✓</p>		<p>10. การประชาสัมพันธ์น้อยจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ครบ</p> <p>3. งบประมาณในการจัดโครงการค่อนข้างจำกัด</p>	<p>2. การประชาสัมพันธ์โครงการอย่างน้อย 15 วันมีการลงทะเบียนและแจ้งล่วงหน้า</p> <p>3. จัดรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับกิจกรรมตามพื้นที่</p>
--	--	---	--	-----------	-----------	----------	--	---	---

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	สถานที่จัดกิจกรรม	วัน/เดือน/ปี	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม		เป้าหมาย		ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
				เป้าหมาย	เข้าร่วม	บรรลุ	ไม่บรรลุ		

<p>การพัฒนาและการหาช่องทางกระจายสินค้าวิสาหกิจชุมชน</p>	<p>1.เพื่อบริการวิชาการกับการบูรณาการงานบริการวิชาการกับรายวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ 2.เพื่อรายงานสำรวจและประเมินผลลัพธ์ในรูปแบบของงานวิจัย</p>	<p>องค์การบริหารส่วนตำบลนครไตรตรึงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร</p>	<p>22-23 มิถุนายน 2558</p>	<p>35 คน</p>		<p>✓</p>		<p>1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และความร่วมมือของชุมชนในการจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง</p>	<p>1. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเพิ่มมากยิ่งขึ้นไม่น้อยกว่า 2 เดือน 2. สำรวจความต้องการ และกลุ่มเป้าหมายในการจัดอบรม สัมมนาก่อนจัดงาน</p>
<p>บริการวิชาการและสำรวจติดตามผลทางด้านเทคโนโลยีชุมชนต้นแบบ</p>	<p>1. เพื่อส่งเสริมการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2. เพื่อให้ให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนไปช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 3. เพื่อให้มีการสำรวจและติดตามรายงานประเมินผลในรูปแบบการวิจัย</p>	<p>องค์การบริหารส่วนตำบลนครไตรตรึงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร</p>	<p>ไตรมาส 1</p>	<p>1,000</p>	<p>1,000</p>	<p>✓</p>		<p>-</p>	<p>-</p>